

Số: 65 /KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 4 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Triển khai công tác đối ngoại năm 2024 của tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Công văn số 17/TTg-QHQT ngày 16/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024 của các Bộ, ngành, địa phương; Công văn số 480/BNG-CNV-m ngày 21/02/2024 của Bộ Ngoại giao về việc thông báo kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024; Kết luận số 1340-KL/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đối với Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của lãnh đạo tỉnh năm 2024; xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 11/TTr-SNgV ngày 27/02/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác đối ngoại năm 2024 của tỉnh Thái Nguyên như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo về phương thức, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của địa phương theo chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bám sát định hướng hành động trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương sau Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. Đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế toàn diện, hiệu quả, thực chất; tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác đối ngoại địa phương trên tất cả lĩnh vực khác của đối ngoại, gắn với việc triển khai đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thu hút nguồn lực phục vụ phát triển bền vững của địa phương.

##### 2. Yêu cầu

- Công tác đối ngoại phải bám sát các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; các hoạt động đối ngoại phải đảm bảo được tính thiết thực và hiệu quả.

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Xác định rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị của tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại tại địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Triển khai đường lối, chủ trương, định hướng đối ngoại và quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước**

Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối, chủ trương, định hướng đối ngoại và quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế. Bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở các định hướng sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21, tỉnh tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Chỉ đạo rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản trong lĩnh vực đối ngoại của tỉnh bảo đảm đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

### **2. Công tác đối ngoại Đảng và hoạt động ngoại giao chính quyền**

Chú trọng đổi mới nội dung, cách thức triển khai các hoạt động đối ngoại Đảng và ngoại giao chính quyền, tận dụng công nghệ số, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chỉ đạo đơn đốc, định kỳ rà soát, triển khai thực chất và hiệu quả các thỏa thuận, văn bản hợp tác quốc tế cấp địa phương mà tỉnh đã ký kết. củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với với tỉnh Luông Pha Băng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc. Tiếp tục xúc tiến việc mở rộng, thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên với các địa phương nước ngoài có nét tương đồng với tỉnh; tập trung kết nối, thúc đẩy xây dựng quan hệ hợp tác, kết nghĩa với các tỉnh, thành phố: Tỉnh Udon Thani, Thái Lan; tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc; tỉnh Lower Silesia, Ba Lan; thành phố Nogata, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Đồng hành, hỗ trợ các cơ quan, địa phương của tỉnh trong hợp tác, kết nối với các đối tác nước ngoài.

Tiếp tục thúc đẩy đối thoại, trao đổi định kỳ giữa tỉnh với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài bằng các hình thức linh hoạt nhằm tăng cường phối hợp trong trao đổi thông tin, kết nối và quảng bá địa phương bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

### **3. Công tác ngoại giao kinh tế**

Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ về việc

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2023-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2026; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chú trọng, tăng cường nội hàm kinh tế trong các hoạt động đối ngoại địa phương. Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Thái Nguyên. Định kỳ rà soát, đánh giá, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đầu tư đã ký với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Tích cực tham gia các diễn đàn kinh tế trong nước, khu vực và thế giới để kịp thời tiếp cận các thông tin về cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác với các đối tác quốc tế; tranh thủ giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh ra nước ngoài.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh theo hướng thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh. Chú trọng đổi mới nội dung, cách thức triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh theo hướng linh hoạt, tận dụng công nghệ số, gắn chặt với nhu cầu của địa phương và doanh nghiệp. Đồng hành, hỗ trợ các hiệp hội, doanh nghiệp của tỉnh trong hợp tác, kết nối với các đối tác nước ngoài, tận dụng các cơ hội từ các xu thế mới mang lại. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các nhà kinh doanh, đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong thu hút các nguồn lực quốc tế chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh và bền vững, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư.

#### **4. Công tác ngoại giao văn hóa**

Triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác ngoại giao văn hóa: Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về đất và người Thái Nguyên, những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nét văn hoá đặc sắc của các dân tộc...đến với du khách trong nước và quốc tế. Tiếp tục đổi mới phương thức quảng bá hình ảnh lịch sử, chính trị, văn hóa - xã hội, thành tựu

phát triển kinh tế, chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh Thái Nguyên đến các đối tác trong nước và nước ngoài. Phối hợp quảng bá các ấn phẩm, sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại trụ sở làm việc của Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, các hội nghị, hội thảo quốc tế, lễ hội văn hóa ở trong và ngoài nước. Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức các lễ hội, sự kiện ngoại giao văn hóa tại địa phương và nước ngoài.

### **5. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương**

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 14/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030”; Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thông tin đối ngoại; phát triển chuyên trang tiếng Anh quảng bá, giới thiệu hình ảnh của địa phương. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên các kênh thông tin quốc gia, các kênh chủ lực của tỉnh và trên nền tảng mạng xã hội. Quan tâm tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực thông tin đối ngoại. Làm tốt công tác quản lý phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

### **6. Công tác đối ngoại Nhân dân, công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài**

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân giữa tỉnh Thái Nguyên với một số địa phương của các nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của 05 Hội Hữu nghị tỉnh đã thành lập và tiếp tục vận động thành lập 03 Hội Hữu nghị của tỉnh: <sup>1</sup>

Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 được ban hành tại Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh. Nghiên cứu, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

<sup>1</sup> Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

dành cho tỉnh Thái Nguyên. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai dự án phi chính phủ nước ngoài bảo đảm đúng quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thông qua tổ chức các buổi làm việc với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tổ chức vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh. Tăng cường tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp về công tác vận động và quản lý các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài.

### **7. Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC)**

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và cho phép sử dụng thẻ ABTC. Thực hiện tốt Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hiệp quốc. Tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh, chú trọng việc quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân người nước ngoài triển khai các chương trình, dự án tại các khu công nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý an ninh, trật tự tại khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, người lao động nước ngoài. Tập trung xử lý tốt các vụ việc có yếu tố nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh và công tác bảo hộ công dân bảo đảm đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Tiếp tục thực hiện việc cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC) theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.

### **8. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài**

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026; Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 03/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”. Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về người Thái Nguyên ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Tăng cường kêu gọi, vận động kiều bào ở nước ngoài hướng về quê hương, đầu tư vào địa phương, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua các tầng lớp trí thức, các tổ chức hữu nghị, cộng đồng người Thái Nguyên ở nước ngoài để quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, các thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó mời gọi, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.

### **9. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế**

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

### **10. Công tác thanh tra ngoại giao; kiện toàn bộ máy tổ chức phụ trách công tác đối ngoại của địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại**

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra ngoại giao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Thái Nguyên.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại tại địa phương theo Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025 và Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên, phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-2025.

Phối hợp thực hiện công tác quản lý, đào tạo học sinh, sinh viên nước ngoài học tập trên địa bàn tỉnh. Tăng cường triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế có chất lượng cao.

Phối hợp với tỉnh Gyeongsangbuk-do tiếp tục tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện chương trình đào tạo ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục cho các cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên của tỉnh Thái Nguyên.

### **11. Triển khai thực hiện hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế gắn với giữ gìn, bảo đảm an ninh - quốc phòng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương**

Tăng cường đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời cung cấp những thông tin chính thống, chính xác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm những thông tin, luận điệu sai trái, đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường quản lý và chủ động ngăn chặn hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, văn học nghệ thuật của các thế lực thù địch.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xúc tiến đầu tư, lựa chọn đối tác, ngành nghề và địa điểm đối với các dự án có nguồn vốn FDI, ODA và NGO; đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án

sau khi được cấp phép. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, công nghệ, xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý hoạt động của người nước ngoài, đoàn ra, đoàn vào. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là các nguồn hàng có xuất xứ từ nước ngoài.

Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan an ninh, quân sự trong việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, dự án, các hoạt động phát triển kinh tế đối ngoại; có các biện pháp phù hợp, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không gây trở ngại, phiền hà cho hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

## **12. Dự kiến hoạt động đối ngoại năm 2024**

*(Có các phụ lục về dự kiến hoạt động đối ngoại gửi kèm theo)*

### **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

1. Đối với các hoạt động đối ngoại của cơ quan, đơn vị đã nằm trong Kế hoạch được giao năm 2024 theo Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh: Các cơ quan, đơn vị tự cân đối kinh phí.

2. Đối với các hoạt động đối ngoại được giao phát sinh ngoài Kế hoạch và vượt thẩm quyền của cơ quan, đơn vị: Yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng nội dung, nhiệm vụ, kèm theo dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên năm 2024, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cụ thể như sau:

#### **1. Sở Ngoại vụ**

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch và lập kế hoạch chi tiết của đơn vị; chủ động tham mưu thực hiện tốt các lĩnh vực công tác đối ngoại của tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Tiếp tục tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương về công tác đối ngoại; tham mưu rà soát, kiến nghị sửa đổi hoặc đề xuất các quy chế, quy định mới các kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đối ngoại của tỉnh; tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu về người Thái Nguyên ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025; tổ chức online cuộc thi hùng biện về lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Thái Nguyên” năm 2024 cho cộng đồng người Thái Nguyên ở nước ngoài.

- Căn cứ theo kế hoạch đoàn ra đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các đoàn đi công tác nước ngoài đảm bảo đúng thời gian và đúng quy định.

- Tham mưu triển khai hiệu quả công tác hợp tác quốc tế cấp địa phương; tổ chức hiệu quả các chương trình, hội nghị của tỉnh và các lớp tập huấn, bồi dưỡng liên quan đến công tác đối ngoại của tỉnh.

## **2. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh và bổ sung các cơ chế, chính sách mới về thu hút đầu tư của tỉnh đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức có hiệu quả các chương trình xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài.

## **3. Sở Thông tin và Truyền thông**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh; tham mưu ban hành, triển khai kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên năm 2024.

## **4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026.

## **5. Sở Tài chính**

Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ hoạt động đối ngoại được giao cho các cơ quan, đơn vị trình, thẩm định dự toán kinh phí theo quy định.

## **6. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên**

- Tham mưu triển khai công tác đối ngoại Nhân dân vì hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dân Việt Nam nói chung, Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng với Nhân dân các nước trên thế giới.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển các Hội hữu nghị thành viên. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu vận động thành lập 03 Hội Hữu nghị của tỉnh: Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

## **7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố**

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của ngành, đơn vị.



## V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình triển khai công tác đối ngoại theo đúng quy định tại Quyết định số 1263-QĐ/TU ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Ngoại vụ tổng hợp*).

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác đối ngoại năm 2024 của tỉnh Thái Nguyên. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (B/c);
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Ngoại giao (B/c);
- Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh TN;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, TH.

Chiptq.KH.02/T3

*[Handwritten mark]*

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Bình**

**Phụ lục I**  
**KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM 2024 CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH THÁI NGUYÊN<sup>1</sup>**  
(Kèm theo Kế hoạch số ~~65~~ /KH-UBND ngày ~~09~~ /4/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Nước đi	Đối tác làm việc	Nội dung hoạt động	Số người	Số ngày	Thời gian thực hiện	Kinh phí	Ghi chú
1	Đoàn lãnh đạo tỉnh	<b>Trưởng đoàn:</b> Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh <b>Phó Trưởng đoàn:</b> Đ/c Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh	Nga, Pháp, Bỉ	- Ủy ban Đối ngoại, thành phố Xanh Pê-téc- bua, Liên bang Nga; - Chính quyền thành phố Poitiers, Cộng hòa Pháp; - Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ.	- Mở rộng quan hệ hợp tác với thành phố Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga; - Tăng cường, duy trì quan hệ hợp tác với Chính quyền thành phố Poitiers, Cộng hòa Pháp; - Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư tại Bỉ.	10	11	Quý III	Nguồn ngân sách	
2	Đoàn lãnh đạo tỉnh	Đ/c Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh	Anh và Italia	- Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Italia; - Thăm một số trường Đại học của Anh; - Làm việc với các doanh nghiệp của Italia.	Nghiên cứu, hợp tác về lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, giáo dục và đào tạo.	10	11	Quý II	Nguồn ngân sách	

<sup>1</sup> Thực hiện theo Công văn số 17/TTg-QHQT ngày 16/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024 của các Bộ, ngành, địa phương; Công văn số 480/BNG-CNV-m ngày 21/02/2024 của Bộ Ngoại giao về việc thông báo kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024; Kết luận số 1340-KL/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đối với Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của lãnh đạo tỉnh năm 2024.

TT	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Nước đi	Đối tác làm việc	Nội dung hoạt động	Số người	Số ngày	Thời gian thực hiện	Kinh phí	Ghi chú
3	Đoàn lãnh đạo tỉnh	<b>Trưởng đoàn:</b> Đ/c Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh <b>Phó Trưởng đoàn:</b> Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh	Anh, Đức, Hà Lan	- Đại sứ quán Việt Nam tại các nước: Anh, Đức, Hà Lan; - Quỹ đầu tư chống biến đổi khí hậu Châu Âu; - Cộng đồng doanh nghiệp người Việt Nam tại Châu Âu.	- Nghiên cứu xúc tiến đầu tư tại Anh; - Thu hút nguồn vốn của Quỹ đầu tư chống biến đổi khí hậu Châu Âu; - Giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản của Thái Nguyên vào thị trường Châu Âu.	10	11	Quý I	Nguồn ngân sách	
4	Đoàn lãnh đạo tỉnh	<b>Trưởng đoàn:</b> Đ/c Đỗ Đức Công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh <b>Phó Trưởng đoàn:</b> Đ/c Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh	Trung Quốc	- Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; - Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên.	Mở rộng hợp tác đầu tư, ký kết Bản Ý định thư hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.	07	05	Quý I	Nguồn ngân sách	
5	Đoàn lãnh đạo tỉnh	Đ/c Mai Thị Thúy Nga, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh	CHDCND Lào	Chính quyền tỉnh Luông Pha Băng	Tăng cường, duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Luông Pha Băng.	07	05	Quý III	Nguồn ngân sách	

TT	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Nước đi	Đối tác làm việc	Nội dung hoạt động	Số người	Số ngày	Thời gian thực hiện	Kinh phí	Ghi chú
6	Đoàn lãnh đạo tỉnh	Đ/c Lê Quang Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh	Hoa Kỳ, Canada	- Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada; - Các doanh nghiệp và một số trường Đại học của Hoa Kỳ và Canada.	Tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại nước ngoài năm 2024 (VPR 2024) của Bộ Ngoại giao.	07	11	Quý II	Nguồn ngân sách	
7	Đoàn lãnh đạo tỉnh	Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh	Thái Lan	- Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan; - Chính quyền tỉnh Udon Thani, Thái Lan.	Mở rộng hợp tác, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Udon Thani.	07	05	Quý II	Nguồn ngân sách	



**Phụ lục II**  
**KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO THĂM, LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2024<sup>2</sup>**  
(Kèm theo Kế hoạch số 67 /KH-UBND ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	Số người	Số ngày	Thời gian thực hiện	Kinh phí	Ghi chú
1	Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng, CHDCND Lào	Lãnh đạo tỉnh	CHDCND Lào	Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị	20	5	Quý II	Ngân sách tỉnh đảm bảo chi phí ăn, nghỉ, đi lại của đoàn trong thời gian đoàn thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.	
2	Đoàn đại biểu tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc	Lãnh đạo tỉnh	Hàn Quốc	Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị	10-15	5	Quý III		
3	Đoàn đại biểu tỉnh Udon Thani, Vương quốc Thái Lan	Lãnh đạo tỉnh	Thái Lan	Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, xúc tiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác	10	5	Quý II		
4	Đoàn đại biểu tỉnh Lower Silesia, Ba Lan	Lãnh đạo tỉnh	Ba Lan	Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, dự kiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác	10	5	Quý III		
5	Đoàn đại biểu thành phố Poitiers, Pháp	Lãnh đạo thành phố	Cộng hòa Pháp	Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị	10	5	Quý IV		

<sup>2</sup> Thực hiện theo Công văn số 17/TTg-QHQT ngày 16/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024 của các Bộ, ngành, địa phương; Công văn số 480/BNG-CNV-m ngày 21/02/2024 của Bộ Ngoại giao về việc thông báo kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024; Kết luận số 1340-KL/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đối với Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của lãnh đạo tỉnh năm 2024.

6	Đoàn đại biểu thành phố Nogata, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản	Lãnh đạo tỉnh	Nhật Bản	Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị	10	5	Quý II		
7	Đoàn đại biểu quận Liverpool, Australia	Lãnh đạo quận	Australia	Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị	10	5	Quý IV	Ngân sách tỉnh đảm bảo chi phí ăn, nghỉ, đi lại của đoàn trong thời gian đoàn thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.	
8	Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào	Lãnh đạo tỉnh	CHDCND Lào	Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, dự kiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác	10	5	Quý II		
9	Đoàn đại biểu tỉnh Phong-Xa-Lỳ, CHDCND Lào	Lãnh đạo tỉnh	CHDCND Lào	Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị	10	5	Quý III		
10	Đoàn đại biểu thành phố Salo, Phần Lan	Lãnh đạo thành phố	Phần Lan	Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị	10	5	Quý IV		

**Phụ lục III**  
**KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM 2024 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH**  
(Kèm theo Kế hoạch số *65* /KH-UBND ngày *09/4/2024* của UBND tỉnh Thái Nguyên)



TT	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Nước đi	Đối tác làm việc	Nội dung hoạt động	Số người	Số ngày	Thời gian thực hiện	Kinh phí	Ghi chú
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>1</b>	<b>UBND huyện Định Hóa</b>									
1.1	Đoàn công tác của lãnh đạo huyện Định Hóa	Lãnh đạo huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện, doanh nghiệp tiêu biểu	Hàn Quốc	Huyện Cheongdo, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc	Tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk-do nói chung, giữa huyện Định Hóa và huyện Cheongdo nói riêng	10	7	Dự kiến tháng 10/2024	Nguồn ngân sách và xã hội hóa	
<b>2</b>	<b>Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên</b>									
2.1	Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên	Lãnh đạo Ban	Trung Quốc	Các nhà đầu tư Trung Quốc	Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	5	3	Quý II/2024	Xã hội hóa	

2.2	Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên	Lãnh đạo Ban	Hàn Quốc	Các nhà đầu tư Hàn Quốc	Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	5	3	Quý II/2024	Xã hội hóa	
2.3	Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên	Lãnh đạo Ban	Châu Mỹ	Một số doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ	Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	2	5	Quý III/2024	Xã hội hóa	
2.4	Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên	Lãnh đạo Ban	Châu Âu	Một số doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu	Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	2	4	Quý IV/2024	Xã hội hóa	
<b>3</b>	<b>Trường Cao đẳng Thái Nguyên</b>									
3.1	Đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Thái Nguyên	Lê Kim Anh - Phó Hiệu trưởng	Hàn Quốc	KOICA Hàn Quốc	Trao đổi, thảo luận về các hoạt động của KOICA tại Việt Nam liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu	4	5	Quý II/2024	Chi phí vé máy bay khứ hồi từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên để thực hiện Kế hoạch đoàn ra năm 2024. Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Hàn Quốc do đối tác chi trả.	



3.2	Đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Thái Nguyên	Nông Khánh Bằng - Phó Hiệu trưởng	Campuchia	Tổng cục giáo dục và đào tạo nghề, Vương quốc Campuchia	Trao đổi và thảo luận về kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2024-2025. Thăm quan một số cơ sở đào tạo nghề tại Campuchia.	5	4	4/2024	Chi phí vé máy bay khứ hồi từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên để thực hiện Kế hoạch đoàn ra năm 2024. Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Campuchia do đối tác chi trả.
3.3	Đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Thái Nguyên	Trần Văn Quyết - Hiệu trưởng	Hoa Kỳ	Hệ thống Đại học bang California (California State University)	Trao đổi và thảo luận về các chương trình hợp tác giữa hai đơn vị. Thăm quan một số cơ sở giáo dục trực thuộc	3	6	6/2024	Chi phí vé máy bay khứ hồi từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên để thực hiện Kế hoạch đoàn ra năm 2024. Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Hoa Kỳ do đối tác chi trả.
3.4	Đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Thái Nguyên	Lê Kim Anh - Phó Hiệu trưởng	CHDCND Lào	Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh: Luông Pha Bông, Sa-văn-na-khệt, Bò Kẹo, U-dom-xay	Trao đổi và thảo luận về kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2024-2025	5	6	7/2024	Chi phí vé máy bay khứ hồi từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên để thực hiện Kế hoạch đoàn ra năm 2024. Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Lào do đối tác chi trả.

3.5	Đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Thái Nguyên	Trần Văn Quyết - Hiệu trưởng	CHDCND Lào	Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh: Luông Nậm Thà, Phong Sa Lý, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bo-ly-khăm-xay	Trao đổi và thảo luận về kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2024-2025	6	7	7/2024	Chi phí vé máy bay khứ hồi từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên để thực hiện Kế hoạch đoàn ra năm 2024. Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Lào do đối tác chi trả.
3.6	Đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Thái Nguyên	Trần Văn Quyết - Hiệu trưởng	Hàn Quốc	Giám đốc Viện Phát triển bền vững Đại học Hàn Quốc (The Korea University Institute for Sustainability (KUIS))	Trao đổi và thảo luận về các chương trình hợp tác giữa hai đơn vị. Thăm quan một số cơ sở giáo dục trực thuộc.	5	5	9/2024	Chi phí vé máy bay khứ hồi từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên để thực hiện Kế hoạch đoàn ra năm 2024. Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Hàn Quốc do đối tác chi trả.
3.7	Đoàn cán bộ Trường Cao đẳng Thái Nguyên	Nông Khánh Bằng - Phó Hiệu trưởng	Campuchia	Tổng cục giáo dục và đào tạo nghề, Vương quốc Campuchia	Trao đổi và thảo luận về chương trình đào tạo của lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam	5	4	11/2024	Chi phí vé máy bay khứ hồi từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên để thực hiện Kế hoạch đoàn ra năm 2024. Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Campuchia do đối tác chi trả.



**Phụ lục IV**

**KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO THĂM, LÀM VIỆC VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH NĂM 2024**

(Kèm theo Kế hoạch số 65 /KH-UBND ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	Số người	Số ngày	Thời gian thực hiện	Kinh phí	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>UBND huyện Định Hóa</b>								
1.1	Đoàn công tác huyện Cheongdo, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc	Lãnh đạo huyện Cheongdo	Hàn Quốc	Tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk-do nói chung, giữa huyện Định Hóa và huyện Cheongdo nói riêng.	10	3	Dự kiến tháng 11/2024		
<b>2</b>	<b>Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên</b>								
2.1	Đoàn đầu tư đến từ các nước Đông Nam Á		Singapore, Malaysia...	Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	12	4	Quý II/2024		
2.2	Đoàn đầu tư đến từ các nước Đông Á		Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...	Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	40	6	Quý II/2024		

2.3	Đoàn đầu tư đến từ các nước Châu Mỹ		Hòa kỳ, Canada...	Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	9	5	Quý III/2024	
2.4	Đoàn đầu tư đến từ các nước Châu Âu		Vương Quốc Anh, Pháp...	Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	7	5	Quý IV/2024	
<b>3</b>	<b>Trường Cao đẳng Thái Nguyên</b>							
3.1	Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Udom-xay	Phó Giám đốc Sở	CHDCND Lào	Đưa học sinh sang nhập học năm học 2024-205	3	2	11/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Lào chi trả.
3.2	Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng	Phó Giám đốc Sở	CHDCND Lào	Đưa học sinh sang nhập học năm học 2024-2025	3	2	11/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Lào chi trả.
3.3	Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn	Phó Giám đốc Sở	CHDCND Lào	Đưa học sinh sang nhập học năm học 2024-2025	3	2	11/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Lào chi trả.

3.4	Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Bò Keo	Phó Giám đốc Sở	CHDCND Lào	Đưa học sinh sang nhập học năm học 2024-2025	3	2	11/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Lào chi trả.
3.5	Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phong Sa Ly	Phó Giám đốc Sở	CHDCND Lào	Đưa học sinh sang nhập học năm học 2024-2025	3	2	11/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Lào chi trả.
3.6	Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luông Nậm Thà	Phó Giám đốc Sở	CHDCND Lào	Đưa học sinh sang nhập học năm học 2024-2025	3	2	11/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Lào chi trả.
3.7	Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luông Pha Băng	Phó Giám đốc Sở	CHDCND Lào	Đưa học sinh sang nhập học năm học 2024-2025	3	2	11/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Lào chi trả.

3.8	Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Bô-ly-khăm-xay	Phó Giám đốc Sở	CHDCND Lào	Đưa học sinh sang nhập học năm học 2024-2025	3	2	11/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Lào chi trả.
3.9	Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Khăm Muộn	Phó Giám đốc Sở	CHDCND Lào	Đưa học sinh sang nhập học năm học 2024-2025	3	2	11/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Lào chi trả.
3.10	Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Savăn-na-khệt	Phó Giám đốc Sở	CHDCND Lào	Đưa học sinh sang nhập học năm học 2024-2025	3	2	11/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Lào chi trả.
3.11	Tổng Cục Giáo dục và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia	Phó Tổng cục trưởng	Campuchia	Đưa học sinh sang nhập học năm học 2024-2025	4	2	12/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Campuchia chi trả.

3.12	Công ty Illucida	Giám đốc	Hàn Quốc	Trao đổi về kế hoạch thực hiện dự án và trao tặng pin cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhà trường	2	2	9/2024	Chi phí ăn ở và sinh hoạt tại Việt Nam từ nguồn kinh phí đã cấp cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên năm 2024. Chi phí di chuyển sang Việt Nam do phía Hàn Quốc chi trả.
------	------------------	----------	----------	---	---	---	--------	---

**Phụ lục V**  
**DANH MỤC THỎA THUẬN QUỐC TẾ DỰ KIẾN KÝ KẾT NĂM 2024**  
(Kèm theo Kế hoạch số 65 /KH-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT	Cơ quan, địa phương đề xuất ký	Danh nghĩa ký	Loại văn bản	Nước ký kết	Tên văn bản	Đối tác nước ngoài	Thời điểm dự kiến ký	Ghi chú
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc	UBND tỉnh Thái Nguyên	Ý định thư	Trung Quốc	Bản Ý Định thư hợp tác giữa UBND tỉnh Thái Nguyên, CHXHCN Việt Nam và Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc	Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc	Quý III	
2	UBND tỉnh Thái Nguyên	UBND tỉnh Thái Nguyên	Thỏa thuận quốc tế	Thái Lan	Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên, CHXHCN Việt Nam và tỉnh Udon Thani, Vương quốc Thái Lan	Chính quyền tỉnh Udon Thani, Vương quốc Thái Lan	Quý II	